

มฟล.พร้อมรุกรับปีที่ 9

รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดเผยว่า วันที่ 25 กันยายน 2549 นี้ถือเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครบรอบ 8 ปี ซึ่งตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา มฟล. ได้มุ่งมั่นพัฒนาและผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ การแสวงหาความรู้ใหม่เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ การนำความรู้สู่ปวงชนพร้อมทั้งการบริการทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง และการสืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของชาติควบคู่กับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

โดยเฉพาะด้านการพัฒนาวิชาการ ซึ่งหลายสาขาวิชากลายเป็นสาขาวิชาออกดอกที่นักเรียนจากหลากหลายพื้นที่มุ่งหน้าที่จะเข้าศึกษาต่อที่ มฟล.แห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เครื่องสำอางที่ทันยุคทันสมัย ตอบสนองอุตสาหกรรมเครื่องสำอางที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น และจัดเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่สร้างรายได้ไม่น้อยในระดับโลก สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่มีผู้เลือกเข้าศึกษาต่อจำนวนไม่น้อย เนื่องจากเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้รับบริการ รวมไปถึงการเรียนการสอนด้านภาษาจีนอีกหนึ่งสาขาวิชาที่ประสบความสำเร็จค่อนข้างมาก จนมฟล.ได้รับการมอบหมายให้เป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนภาษาจีน โดยเฉพาะภาษาจีนธุรกิจที่มีสถิติผู้เข้าศึกษาต่อเพิ่มมากขึ้นทุกปี และยังเป็นศูนย์กลางการพัฒนาครูภาษาจีนให้กับหน่วยงานต่างๆ

อธิการบดี มฟล.กล่าวด้วยว่า สำหรับการก้าวสู่ปีที่ 9 มฟล.ยึดหลักการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตบนพื้นฐานการพัฒนาคุณภาพในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพอาจารย์ผู้สอนที่ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดย มฟล.ได้จัดทุนให้อาจารย์ส่วนหนึ่ง ไปศึกษาต่อใน

ระดับปริญญาเอก เวลามีประมาณ 50 คน ซึ่งคนเหล่านี้จะกลับมาพัฒนา มฟล. ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า ทั้งนี้ มฟล.ถือว่าบุคลากรเป็นเรื่องหลักที่ต้องให้ความสำคัญ นอกจากนี้ต้องให้การสนับสนุนด้านการวิจัย โดยแบ่งเป็นการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ให้เกิดความชำนาญและความกว้างขวางมากยิ่งขึ้น และการเปิดโอกาสให้อาจารย์ที่มีประสบการณ์งานวิจัยแล้วได้รับการสนับสนุนทุนภายนอก ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) ซึ่งเชื่อว่าปีหน้าผลงานวิจัยของ มฟล. จะมีจำนวนมากขึ้น ทั้งนี้เมื่อคุณภาพอาจารย์ดี งานวิจัยดี ก็จะส่งผลให้การเรียนการสอนและงานวิชาการของ มฟล. ดีไปด้วย

สิ่งที่เป็นความมุ่งมั่นอีกด้านของมฟล. คือ การพัฒนาบุคลิกภาพและความรู้สึคนึกคิดที่ดีแก่บัณฑิต โดยอาศัยช่องทางของรุ่นพี่ที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้อง ซึ่งการปลูกฝังความเคารพระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องมีความสำคัญในสังคมไทย รวมไปถึงการสร้างระเบียบวินัย การสร้างความเข้าใจและรักษามรรยาทธรรมเนียมประเพณีของ มฟล. และประเทศชาติ การจัดกิจกรรมเชื่อมความรักความสามัคคี และการมีน้ำใจซึ่งกันและกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถปลูกฝังหรือเรียนรู้จากการจัดตั้งชมรมต่างๆ

รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย กล่าวต่อไปว่า มฟล.จะมุ่งเน้นการเปิดสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่ผู้อื่นยังไม่ดำเนินการ เช่น หลักสูตรปริญญาเอกสาขาวิชาสังคมศาสตร์ ที่เน้นการทำวิจัยและวิทยานิพนธ์ เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น หลักสูตรปริญญาโท โลกีสติศาสตร์ โดยเน้นหลักการสำคัญของโลกีสติศาสตร์ โดยเน้นหลักการสำคัญของโลกีส

ติศาสตร์โดยเฉพาะ รวมไปถึงโลกีสติศาสตร์ค้าขายแดน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักสูตรระยะสั้น 6 เดือน ด้านกลยุทธ์การค้าขายแดน ที่เน้นทั้งเรื่องกฎหมายการค้าขายแดน ระบบศุลกากร ข้อจำกัดและข้อควรระวังเกี่ยวกับการค้าขายแดน

นอกจากนี้ยังเดินหน้าเปิดหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปริญญาตรีด้านพยาบาลศาสตร์และปริญญาตรีสาขาวิชากายภาพบำบัด หลักสูตรปริญญาโทด้านเทคโนโลยีการอาหาร รวมไปถึงการขยายตัวด้านธุรกิจความงามและผิวพรรณ ในสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง โดยขยายสาขาวิชาเทคนิคความงามทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เน้นการเรียนการสอนด้านผิวพรรณงาม สุขภาพดี แต่งกายดี และบุคลิกภาพดี

อธิการบดี มฟล. กล่าวต่อไปว่า มฟล. ยังคงเดินหน้าเปิดประตูเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีกับนานาชาติ ในความร่วมมือทางวิชาการ และการเปิดรับนักศึกษา นานาชาติมากยิ่งขึ้น เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และที่สำคัญคือการนำการศึกษาเป็นจุดเชื่อมของสันติภาพในโลก รวมทั้งการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาความรู้ของประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคตุ่มน้ำโขง นอกจากนี้ มฟล. จะเน้นการเป็นที่พึ่งของชุมชนและสังคมมากยิ่งขึ้น ด้วยการยกระดับคุณภาพบุคลากร ชุมชน รวมไปถึงแรงงานไทยผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ และการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาฝีมือแรงงานในสาขาวิชาขาดแคลน และการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านต่างๆ ของไทย โดยดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งถือเป็นบทบาทของการกระจายความรู้สู่ชุมชนโดยตรง

รวมทั้งโครงการที่ มฟล. กำลังดำเนินการทั้งโครงการศูนย์กลางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาในชนบทที่จะจัดตั้งในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล 21 แห่งเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ซึ่ง มฟล. ได้ดำเนินการร่วมกับคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และกระทรวงศึกษาธิการที่จะมีการลงนามในความร่วมมือดังกล่าววันที่ 25 กันยายนนี้ และโครงการความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการพัฒนาคุณครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนชนบท และอีกหลายโครงการที่ มฟล. เข้าไปมีส่วนช่วยพัฒนาสังคมและชุมชน เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะเติบโตได้ต้องอาศัยชุมชนที่แข็งแรง ทั้งนี้ มฟล. มุ่งหน้าพัฒนาในทุกด้านเพื่อสนองเจตนารมณ์ที่จะเน้น “การสร้างคนสร้างคุณภาพ” และที่สำคัญคือการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการ “ปลูกป่าสร้างคน”

